



ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22225

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 27.96 Ad Value: 44,736

PRValue (x3): 134,208

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จ่อใช้ม.44แก้ปม สิทธิบัตรกัญชา

จ่อใช้ม.44แก้ปม สิทธิบัตรกัญชา

ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวถึงการทำหนังสือถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีบริษัทต่างชาติยื่นขอจดสิทธิบัตรสารจากกัญชา ทั้งที่การปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ยังไม่มีผลบังคับใช้ จนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบถึงการผลิตยาจากสารสกัดกัญชาของ อก.ว่าได้ส่งหนังสือไปสอบถามกรมทรัพย์สินทาง- ปัญญาตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อถามถึงความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติของการที่จะพัฒนา เรื่องสารสกัดจากกัญชา ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ แต่ขอให้มั่นใจว่าเราเอาจริงกับการสกัดน้ำมันกัญชา เพราะถือเป็นนโยบายและความหวัง ถือเป็นวาระแห่งชาติ

นอกจากนี้ นพ.วิฑูรย์ยังกล่าวถึงกรณีพบสาร ปนเปื้อนในกัญชาของกลางล็อตแรกที่นำมาใช้ ทดลองวิจัยว่า มีปัญหาปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ซึ่ง อก. ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนถึงผู้ป่วย เบื้องต้นได้ประสาน ป.ป.ส.กับสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอของกลาง ล็อตใหม่ แต่รอบนี้จะตรวจสอบก่อนว่ามีการปนเปื้อน หรือไม่ หากล็อตไหนไม่มีการปนเปื้อนก็จะเร่งนำ มาสกัด แต่ขณะเดียวกัน อก.จะต้องเร่งพึ่งพาตัวเอง ให้เร็วที่สุด คือเร่งพัฒนาสายพันธุ์กัญชาคุณภาพ ไปกับการปลูกกัญชาเอง โดยจะนำเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศที่พัฒนามาแล้วส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็น สายพันธุ์ของไทย ปลูกคู่ขนานกันและเร่งสกัด โดย วางแผนใช้พื้นที่โรงงานที่รังสิต ขณะนี้พยายาม เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันเวลาแต่ต้อง ควบคู่กับความถูกต้องตามกฎหมายด้วยเพื่อประกัน ว่าจะได้มียาตามความคาดหวังของสังคมออกมา ให้ทันเวลา

“เราเร่งหาพื้นที่โรงเรือนในการปลูกกัญชา แห่งใหม่ แต่ยังคงมีกระบวนการที่เป็นไปตาม ระเบียบ ซึ่งทีมงานหรือกันทุกวัน ส่วนแหล่งปลูก เบื้องต้นจะปลูกที่โรงงานเภสัชกรรมที่รังสิตคลอง 10 เป็นอาคารที่อยู่บนลาดฟ้า และได้ประสานขอ อนุญาต อย.ให้ไปตรวจความพร้อม ซึ่งควรรวมไป ถึงโรงงานสกัด นับได้ว่าจะเป็นการรูปแบบที่ครบวงจร ทั้งทำการวิจัยและพัฒนาได้เลย เราอยากให้ผู้ป่วย ได้ใช้สารสกัดกัญชาตามแผนเดิม คาดว่าจะลงมือ ปลูกก็ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2562 โดยจะเร่งรัด การปลูกให้ได้ผลผลิตภายใน 3-4 เดือน แต่ระหว่าง ที่ยังไม่ได้ปลูก ก็จะพยายามหาของกลางที่ไม่มีสาร ปนเปื้อนมาสกัด โดยทำงานร่วมกับ ป.ป.ส.และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ ต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นหลัก” ผอ. องค์การเภสัชกรรมกล่าว

ขณะที่ช่วงบ่ายวันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว หลังการประชุม คสช.ว่าที่ประชุมได้หารือถึงกรณี สิทธิบัตรต่างๆ รวมถึงกรณีของกัญชา เนื่องจากต้น กัญชามีทุกประเทศ แต่การที่จะเอากัญชามาสกัด ทำยาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้น ต้องคิดให้รอบคอบ ว่าอะไรได้หรือเสียประโยชน์ และต้องไม่ขัดแย้ง กับกฎหมายระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาก็ต้อง ไม่ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเพราะจะเป็นผลเสีย ต่อรัฐบาล ส่วนการออกคำสั่งมาตรา 44 นั้นอยู่ ระหว่างการเขียนรายละเอียดอยู่